



วิจัยในชั้นเรียน

การแก้ปัญหาให้นักเรียนขาดความซื่อสัตย์ในการส่งงาน
ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 ห้อง 1/5 แผนกวิชาการโรงแรม

พัชรนันท์ ทองแดง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
แผนกวิชา การโรงแรม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวข้อการวิจัย	การแก้ปัญหา นักเรียนขาดความซื่อสัตย์ในการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 ห้อง 1/5 แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ทำวิจัย	นางพัชรนันท์ ทองแดง
สาขาวิชา	การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การดำเนินชีวิตต้องมีการแข่งขันกันมากขึ้น และในสถาบันครอบครัวในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยวคือ จะมีสมาชิกครอบครัวเพียงพ่อแม่และลูก ซึ่งผู้ปกครองก็มักจะมีภาระหน้าที่การงานมาก ทั้งนี้ก็เพื่อแสวงหาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมาสนับสนุนอนาคตของลูกและครอบครัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เด็กไทยในปัจจุบันมักจะใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง การดำเนินชีวิตในแบบวัยรุ่นนั้นค่อนข้างจะมีอิสระเสรี จนบางครั้งทำให้ไม่เห็นความสำคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองคือการเป็นนักเรียนที่ดี รวมถึงการไม่ตระหนักถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ผู้วิจัยจึงได้มองเห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาเพราะนอกจากนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ที่ครูผู้สอนได้ถ่ายทอดให้แล้ว สิ่งสำคัญคือการทำให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ซึ่งปัญหาที่ผู้วิจัยได้นำศึกษานั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์ในการส่งงาน โดยสาเหตุหลักนั้นเกิดจากนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตนเอง และไม่มีความซื่อสัตย์ในการส่งงาน ด้วยการคัดลอกงานของเพื่อนมาส่ง ผู้วิจัยจึงคิดหาแนวทางเพื่อแก้ไขด้วยการให้นักเรียนนำบทความต้นฉบับมาส่ง และเมื่อถึงกำหนดส่งงานให้แนบต้นฉบับมาอีกครั้งเพื่อส่งต่อการตรวจสอบงานที่ส่งมา ซึ่งเมื่อใช้วิธีการดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาแล้วปรากฏว่านักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำใบงานมากขึ้น และผลการเรียนของนักเรียนก็ดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากเมื่อนักเรียนทำใบงานด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การเรียน สอนมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้